

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
กรณี นายคณาวุฒิ แพงไทย ราษฎรบ้านทิกแล้ง  
หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ



## ๑. เรื่องเดิม

สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือขอให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นายคณาวุฒิ แพงไทย ราษฎรบ้านทิกแล้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือขอให้ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านทิกแล้ง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว ๐๒๐๗.๘๓/๑๘๑๓๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ สภาพปัญหา และความต้องการของราษฎร

สำนักงาน กปร. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนายคณาวุฒิ แพงไทย ราษฎรบ้านทิกแล้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านทิกแล้ง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือและราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้

อบต.หนองโพนงาม ให้ข้อมูลสภาพปัญหาของพื้นที่ตำบลหนองโพนงาม ราษฎรใช้น้ำอุปโภคจาก บ่อบาดาล มีจำนวน ๓ บ่อ แต่เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำแห้ง ไม่สามารถสูบน้ำมาใช้ได้ ทำให้ อบต.ต้องนำรถน้ำมาเสริม น้ำสำหรับการเกษตรใช้น้ำจากลำน้ำทิก และน้ำฝนเป็นหลัก เมื่อถึงในฤดูแล้งขาดแคลน ไม่เพียงพอ

## ๓. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้น และได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลือ ดังนี้  
**กรมทรัพยากรน้ำ**

พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือโดยการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทิกแล้ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขุดลอกบ่อพื้นที่ ๑๐ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ทั้งนี้ พื้นที่ที่จะดำเนินการขุดลอกเป็นพื้นที่ สาธารณประโยชน์ ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินแต่อย่างใด

### กรมชลประทาน

กรมชลประทานมีแนวทางการช่วยเหลือโดยมีแผนจะดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ อ่าง และฝายทดน้ำบริเวณลำห้วยทิก จำนวน ๑ ฝาย ส่วนในระยะ ยาวมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งสายให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร

## กรมป่าไม้

พื้นที่เดิมที่สำรวจอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม ค่อนข้างจะเป็นป่าที่สมบูรณ์ และมีความลาดชันสูง ราษฎรได้ร่วมกับกรมชลประทานในการลงพื้นที่สำรวจใหม่ ขยับลงมาจากจุดเดิมจะมีความเหมาะสมมากกว่า เบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่ สปก. แต่จะตรวจสอบขอบเขตเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

ในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร อบต.สามารถดำเนินการสำรวจและวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ผ่านจังหวัดชัยภูมิมายังสำนักงาน กปร. เพื่อยืนยันเรื่องต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแก้ไขเป็นการเร่งด่วนในลักษณะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกาในระหว่างที่รอกระบวนการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ



วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายคนาวุฒิ แผงไทย ราษฎรบ้านทีกแล้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ







นายคนาวุฒิ แพงไทย ราษฎรบ้านทิกแล้ง  
หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ราษฎรผู้ขอพระราชทานขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒  
สำนักงาน กปร.